

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองประธานกรรมการ) ปลัดกระทรวง และผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ๙ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน ผู้แทนองค์การคนพิการ ๗ คน ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๑.ความก้าวหน้าการจัดทำอนุบัญญัติ (กฎกระทรวงระเบียบ ประกาศและคำสั่ง) ที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๑.๑ อนุบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการภาษีอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การลดหย่อนภาษีให้แก่คนพิการ ม. ๒๐ วรรคห้า ภาษีองค์กรเอกชน ม.๒๐ วรรคหก ภาษีนายจ้างรับคนพิการมากกว่าร้อยละหกสิบ ม.๓๘ (ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) และภาษีนายจ้างที่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ม.๓๔ วรรคสาม</p> <p>๑.๒ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดจำนวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทำงานฯ ออกตาม ม.๓๓ , ๓๔ (ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)</p> <p>๑.๓ ร่างประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ มาตรการเพื่อการทำงานทำการคุ้มครองแรงงานฯ ออกตาม ม. ๒๐ (๓)</p> <p>๑.๔ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะหรือจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ออกตาม ม. ๓๗</p> <p>๑.๕ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารฯ ออกตาม ม. ๒๐ (๖) (ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)</p> <p>๑.๖ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะหรือจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่งฯ ออกตาม ม. ๓๗ (ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)</p>	<p>รับทราบความก้าวหน้าของการจัดทำอนุบัญญัติ และมีมติดังนี้</p> <p>๑. มอบฝ่ายเลขานุการติดตามอนุบัญญัติที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแก้ไข ข้อ ของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๖ ฉบับ และติดตามผลการออกประกาศกระทรวงแรงงานตามข้อ ๑.๓</p> <p>๒. เห็นชอบอนุบัญญัติมาตรการภาษี ๓ ฉบับ คือ การลดหย่อนภาษีให้แก่คนพิการ ภาษีองค์กรเอกชน และภาษีนายจ้างรับคนพิการมากกว่าร้อยละหกสิบ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓</p> <p>๓. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะหรือจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ตามมาตรา ๓๗)</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก. และ รง.</p> <p>กค. (กรมสรรพากร)</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ พก.</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๒) การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ</p> <p>สำนักงาน ก.พ.มีหนังสือแจ้งเรื่องการกำหนดตำแหน่งเพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในตำแหน่งข้าราชการและพนักงานราชการ ตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องจ้างคนพิการเข้าทำงานฯ สัดส่วน ๑๐๐ คนต่อคนพิการ ๑ คน โดยเห็นควรให้ส่วนราชการบรรจุคนพิการที่สามารถทำงานได้ และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนหรือจ้างเป็นพนักงานราชการ ภายในกรอบอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานราชการที่ คพร.ได้อนุมัติให้ส่วนราชการตามกรอบอัตรากำลังปกติ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)</p> <p>ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ (๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมให้นับจำนวนผู้ปฏิบัติงานรวมกันเป็นกระทรวง (๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้นับจำนวนผู้ปฏิบัติงานแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ให้ับจำนวนผู้ปฏิบัติงานแต่ละรัฐวิสาหกิจ (๔) หน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ับจำนวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล</p>	<p>เห็นชอบและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. มีหนังสือถึงสำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนการจ้างคนพิการในหน่วยงานของรัฐรองรับกรอบเวลาตามกฎกระทรวงภายใน ๑๘๐ วัน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกคนพิการเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการเป็นการเฉพาะ ซึ่งประธานเสนอให้ ก.พ. ดำเนินการเป็นตัวอย่างแก่องค์กรบริหารงานบุคคลของรัฐอื่น รวมถึงการเตรียมมาตรการรองรับกรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่สามารถจ้างงานคนพิการตามกฎหมายได้แสดงความรับผิดชอบ</p> <p>๒. มีหนังสือถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ ประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ฯลฯ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงด้วย</p>	<p>สำนักงาน ก.พ. และ มท.</p>
<p>๓) การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการออกบัตร การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการปรับแก้ถ้อยคำเพิ่มเติมในร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการออกบัตร การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่...) พ.ศ.</p>	<p>เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการออกบัตร การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับถ้อยคำเพิ่มเติม และให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ ลงนามต่อไป</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก.</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>ซึ่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ ได้มีบัญชาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ก่อนเสนอให้ลงนามต่อไป</p>		
<p>๔) ความก้าวหน้าของการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีหนังสือแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการฯ โดยให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่...) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทราบความก้าวหน้า และขอให้รัฐบาลบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป</p>	<p>รับทราบ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมสภาฯ คราวนี้ ต่อไป</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก.</p>
<p>เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๑) ร่าง กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นสำหรับคนพิการ พ.ศ.</p> <p>คณะอนุกรรมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะหรือจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	<p>เห็นชอบ ร่าง กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นสำหรับคนพิการ พ.ศ. โดยที่ประชุมเสนอให้เพิ่มคำว่า “อาคารพักอาศัยรวม” และ “สถานที่แสดงสินค้าหรือนิทรรศการ” ในส่วนของนิยามด้วย และมอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป</p>	<p>พม. (ฝ่ายเลขานุการ พก.)</p>
<p>๒) การปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับ ผู้พิการ หรือ ทูพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>คณะอนุกรรมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ เสนอร่างปรับแก้กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับ ผู้พิการหรือทูพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ร่าง กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นสำหรับ คนพิการ พ.ศ.</p>	<p>เห็นชอบ ร่างปรับแก้กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทูพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ และมอบฝ่ายเลขานุการประสานส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อไป</p>	<p>มท.</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๓) มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ</p> <p>๓.๑ การให้ความเห็นต่อมาตรการภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการตามร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (การลดหย่อนภาษีให้แก่คนพิการ ภาษีองค์กรเอกชนที่บริจาคให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามมาตรา ๒๐ และภาษีนายจ้างรับคนพิการมากกว่าร้อยละหกสิบ)</p> <p>๓.๒ การออกมาตรการภาษีกรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนแทนการจ้างงานตามมาตรา ๓๔ โดยบุคคลธรรมดาให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเท่าจำนวนเงินที่ส่งเข้ากองทุน แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เต็มจำนวนเงินเท่าที่ส่งเงินเข้ากองทุนแต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๓</p>	<p>๑. เห็นชอบ มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือ คน พิ ก า ร ตาม ม ตี คณะรัฐมนตรี ได้แก่ ร่าง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่..) พ.ศ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และให้ฝ่ายเลขานุการส่งความเห็นไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาโดยเร็ว</p> <p>๒. เห็นชอบ การออกมาตรการภาษีกรณีการส่งเงินเข้ากองทุนแทนการจ้างงานตามมาตรา ๓๔ วรรคสามและให้กระทรวงการคลังดำเนินการออกอนุบัญญัติรองรับภายใน ๓๐ วันต่อไป</p> <p>๓. ประธานมอบกระทรวง พม. ศึกษากรณีคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการแล้ว ควรที่จะได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีด้วยหรือไม่ รวมถึงประเด็นการพัฒนาการจ่ายเบี้ยความพิการ และควรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร</p>	<p>กค. (กรมสรรพากร)</p> <p>กค. (กรมสรรพากร)</p> <p>พม. (ฝ่ายเลขานุการ พก.)</p>
<p>๔) ร่าง รายงานประเทศเกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓)</p> <p>คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เสนอร่างรายงานประเทศเกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓) ซึ่งประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีต้องจัดทำรายงานประเทศฉบับแรกเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิคนพิการขององค์การสหประชาชาติภายใน ๒ ปีนับตั้งแต่การให้สัตยาบัน</p>	<p>เห็นชอบ ร่าง รายงานประเทศ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก.</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๕) รายงานผลการศึกษานำรายได้จากภาษีหรือบริการของสินค้าที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p> <p>คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรายได้จากภาษีที่เก็บจากสินค้าหรือบริการที่เป็นต้นเหตุแห่งความพิการมาเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสนอรายงานผลการศึกษาฯ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นต้นเหตุแห่งความพิการจำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ สุรา และยาสูบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกเว้นกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการนำกองทุนที่ได้รับเพิ่มขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของภาษีที่เก็บได้</p>	<p>เห็นชอบ รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรายได้จากภาษีที่เก็บจากสินค้าหรือบริการที่เป็นต้นเหตุแห่งความพิการมาเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยใช้วิธีแบ่งรายได้บางส่วนเข้ากองทุนแทนการเพิ่มภาษี</p> <p>ทั้งนี้ ประธานมีข้อสังเกตว่าควรให้คณะรัฐมนตรีสามารถกำหนดรายการสินค้าหรือบริการที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการเพิ่มขึ้นไว้ในพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้ครอบคลุมสินค้าหรือบริการอื่นที่อาจเป็นสาเหตุความพิการได้ และมอบฝ่ายเลขานุการนำไปพิจารณาเสนอร่างกฎหมายต่อไป</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก.</p>
<p>๖) โครงการสลากกินแบ่งเพื่อการพัฒนาสังคม</p> <p>คณะอนุกรรมการสลากกินแบ่งสำหรับคนพิการได้จัดทำข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อสังคม โครงการสลากเพื่อการพัฒนาสังคม เพื่อให้มีการนำรายได้จากกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของสลากบำรุงการกุศลมาสนับสนุนกองทุนด้านสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>เห็นชอบ ให้เสนอแนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อสังคมร่วมกับความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ด้วย ซึ่งประธานรับจะนำไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก. พม. /กค. / สำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาล</p>
<p>๗) การจัดสรรสลากกินแบ่งในส่วนของคนพิการ</p> <p>คณะอนุกรรมการสลากกินแบ่งสำหรับคนพิการได้จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรสลากสำหรับคนพิการ สรุปประเด็นสำคัญ อาทิ สลากฯ ที่คนพิการถือครองทั้งหมดให้อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. โดยให้จัดสรรสลากให้กับสมาคม/มูลนิธิที่เคยได้รับอยู่แล้ว รับไปจำหน่ายเหมือนเดิมต่อไป โดยได้รับ</p>	<p>เห็น ควรให้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยประธานรับจะนำไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานสลาก</p>	<p>พม. /กค. / สำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาล</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>ส่วนลดร้อยละ ๙ จากราคาสลากเช่นเดิม และให้มีกองทุนประกันความเสี่ยงในกรณีที่คนพิการค้าสลากไม่หมด ให้คนพิการสามารถนำเอาสลากฯมาขายคืนกองทุนฯได้ภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งสำหรับคนพิการกำหนด เป็นต้น</p>	<p>กินแบ่งรัฐบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน</p>	
<p>๘) การเสนอขอวาระแห่งชาติ “การจัดตั้งอำนาจความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้”</p> <p>ตามที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เสนอขอให้รัฐบาลสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร พื้นที่สาธารณะ ถนนทางเท้าและการให้บริการประชาชนที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการให้ได้รับความสะดวกสบาย ภายใต้โครงการ “อาคารใจดี” โดยขอให้ประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลในปี ๒๕๕๔ และสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าว ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้กระทรวง พม. และสำนักงานงบประมาณพิจารณา</p>	<p>เห็นชอบ และดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. มอบให้ทุกหน่วยงานสำรวจและเสนอมาตรการ แผนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในส่วนของอาคารเก่าและอาคารใหม่ รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ในดำเนินการให้ชัดเจน</p> <p>๒. นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับตามแผนของหน่วยงานที่นำเสนอ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก. ทุกหน่วยงาน สำนัก งบประมาณ</p>
<p>๙) การสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดสมัชชาคนตาบอดโลก ครั้งที่ ๘</p> <p>สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย แจ้งว่าประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจากสหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union : WBU) ให้เป็นเจ้าภาพจัดสมัชชาคนตาบอดโลก ครั้งที่ ๘ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานประมาณ ๓๔.๙ ล้านบาท และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้องเป็นเงินจำนวน ๑๓ ล้านบาท</p>	<p>เห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการเสนอโครงการให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนอยู่ในอำนาจที่อนุมัติได้</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก.</p>
<p>๑๐) การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ</p> <p>๑๐.๑ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ</p> <p>๑๐.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน ๔ คณะ</p> <p>๑๐.๓ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการภาคสังคมเพื่อคนพิการ</p>	<p>เห็นชอบ และมีข้อเสนอเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>๑. ขอเปลี่ยนลำดับที่ ๑.๓ ของร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกฯ จากเดิม เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม อนุกรรมการ</p> <p>๒. ขอเพิ่มผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการ ในร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการภาค</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก.</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๑๐.๔ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓ คณะ</p>	<p>สังคมเพื่อคนพิการ</p> <p>๓. ขอเพิ่มนางกานดา วัชรารักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ และปรับปรุงตำแหน่ง เลขานุการสำนักงาน พก. เป็นรองประธานอนุกรรมการในร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านคนพิการ</p>	
<p>๑๑) การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ๒ ฉบับ ได้แก่</p> <p>๑๑.๑ ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พ.ศ.</p> <p>๑๑.๒ ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการรับแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ.</p>	<p>๑. เห็นชอบร่างระเบียบฯ ทั้ง ๒ ฉบับ โดยที่ประชุมขอแก้ไขในข้อ ๔ ของร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการรับแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. แก้เป็น (๑) สมาชิกสามัญขององค์กรต้องเป็นบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท และ(๕) เพิ่มถ้อยคำท้ายคำว่า “เว้นแต่กรณีสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้ยื่นคำขอ ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมองค์กรคนพิการเป็นผู้รับรอง” และให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของกระทรวง พม. ตรวจสอบพิจารณาร่างระเบียบฯ ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม</p> <p>๒. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ตามองค์ประกอบข้อ ๔. ของร่างระเบียบฯ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พ.ศ. และนำเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งต่อไป</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก.</p>